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Efni fundar er: 

• Um IB-nám skólans - Guðmundur Arnlaugsson IB-stallari 

• Rekstraráætlun 2025 og fjárlög 2025: Signý Marta fjármálastjóri  

• Önnur mál 

Rekstraráætlun 2025 og fjárlög 2025: Signý Marta fjármálastjóri  

Farið var yfir fjármálin og Signý sýndi glærur með ýmsum tölum er varða útgönguspá 2024 og 
rekstraráætlun næsta árs sem er unnin í samræmi við fjárlög 2025. Fyrirvari settur á 
áætlunina þar sem það er fyrirséð að einhverjar breytingar verði á ársnemendafjölda í þriðju 
umræðu fjárlaga. Útgönguspá neikvæð og rekstrarhalli fyrirsjáanlegur fyrir fjárlagaárið 2024. 

Um IB-nám skólans - Guðmundur Arnlaugsson IB-stallari 

Guðmundur kynnti IB námið fyrir nefndinni – Fór yfir tölur um fjölda nemenda og sérstöðu 
námsins. M.a. kom fram að nemendur eru af um 30 þjóðernum sem stunda IB-nám við 
skólann. Skólagjöld í IB-námi á Íslandi lág í samanburði við lönd í Evrópu. 

Önnur mál 

Við vorum minnt á að passa vel hvernig við tölum um nemendur með sérþarfir þar sem þau 
eru með marga styrkleika og geta gefið mikið af sér. 

 

Veitingar : Vínber og smákökur 

Fundi slitið 17:30 

Næsti fundur 12. mars 2025 kl. 16:30 

 

Tegund 
fundar: 

Skólanefndarfundur 

Fundarritari: Helga Jóhannsdóttir Dagsetning: 13.11.2024 

Fundarstjóri:  Steinn Jóhannsson Tími: kl. 16:30 – 17:40 

Mætt: 

Fundinn sátu:  Aðalsteinn Haukur Sverrisson (Formaður skólanefndar), Einar 
Örn Ævarsson , Arnaldur Halldórsson ( forseti NFM),  Eyþór Laxdal Arnalds ,  
Ásdís Þórólfsdóttir fulltrúi kennara ,  

Margrét M. Norðdahl (TEAMS) 

Gestir: Signý Marta Böðvarsdóttir og Guðmundur Arnlaugsson 

 ________________________________________ 

Tilefni: Fundur nr. 4 
2024  

Forföll Sigríður Jónsdóttir (foreldrafélagi),  Magnea Gná Jóhannsdóttir  


